



ไฟเขียวโยกย้ายคลัง-คมนาคม หลาน'สมคิด'คุมบัญชีกลาง

กรมไฟเขียวโยกย้ายคลัง "ภูมิศักดิ์" หลานรองนายกฯสมคิด นั่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง "ยุทธนา" คุมกรมธนารักษ์ แพตริเซีย นั่งสำนักหน้า ด้านคมนาคม "สรวิศ" คุมกรมทางหลวง แทน อานนท์ เช่นปัญหาถนนพระราม 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ว่า กรมมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงภายในหน่วยงานกระทรวงต่าง ๆ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับกระทรวงการคลัง แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นายยุทธนา หิยมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ 2.นายภูมิศักดิ์ อรรถัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

อ่านต่อหน้า 27

ไฟเขียว

ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง 3.นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคลัง

4.นางณัฐณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 5.นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษาด้านการพัฒนากฎหมาย กรมสรรพากร ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง 6.นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ 7.นายวิจักขณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (3 ก.ย.) ได้มีมติเห็นชอบการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย

- 1.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคม
- 2.นายจิรัฐม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
- 3.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคม

อ่านต่อหน้า 28

ไฟเขียว

(ต่อจากหน้า 27)

- 4.นายสรวิศ ทรงศิริโล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นอธิบดีกรมทางหลวง
- 5.นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
- 6.นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และ
- 7.นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า การโยกย้ายดังกล่าวนั้นพิจารณาไปตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น นายจิรัฐม์ ก็เคยปฏิบัติงานเป็นข้าราชการกรมการขนส่งทางภมานานพอสมควร จึงน่าจะสามารถทำงานที่กรมการขนส่งทางบกได้เป็นอย่างดี และถือเป็นฤดูกาลการโยกย้ายตามปกติ ซึ่งกระทรวง

อื่นดำเนินการไปหมดแล้ว เหลือแค่กระทรวงคมนาคมที่ล่าช้ากว่าหน่วยอื่น

นอกจากนี้ไฟเขียวโยกย้ายทั้งหมดดังกล่าว ตนได้มีการหารือร่วมกับนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม อย่างรอบคอบแล้ว

"อย่าไปคิดว่าโยกย้ายเพราะมีปัญหาแบบโยกย้ายอธิบดีกรมทางหลวงเป็นการแก้ปัญหาถนนพระราม 2 อย่าไปคิดเอง ตอนนี้อยู่ในฤดูโยกย้าย ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ เราก็พิจารณาทุกอย่างตามความเหมาะสม หรือว่าการโยกย้ายอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ไม่ใช่เพื่อมาผลักดันนโยบายพรรคภูมิใจไทย เรื่องแก๊บ เรื่องรถตู้ นี่เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมไม่เกี่ยวกับพรรค" นายศักดิ์สยาม กล่าว

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายธเรศ กรัษนัยวิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2.นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3.นายณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ 4.นายยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคovid-19 จำนวน 7 ราย โดยมีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล พล.อ.จำลอง คุณสงค์ เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ส่วนผู้แทนพิเศษรัฐบาล อีก 5 คน ได้แก่ 1.พล.อ.ปราการ ชลยุทธ 2.พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 3.พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ 4.นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม และ 5.นายจ่านัล เหมือนดำ โดยผู้แทนพิเศษฯ จะทำหน้าที่ประสาน



งานระหว่างคณะรัฐมนตรี และราชการส่วนกลาง กับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประสานงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมั่นคง นโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช อดีตหัวหน้ายุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ภาคใต้ ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ 2.นางรัชณี พลชัย อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 2 จ.ร้อยเอ็ด พปชร. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่กรม.มีมติเป็นต้นไป ■